

## THÔNG BÁO

### Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Biên tập công thông tin điện tử huyện Ba Tơ

Căn cứ Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập lại Ban Biên tập và Tổ thư ký - Kỹ thuật viên công thông tin điện tử huyện Ba Tơ;

Để thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện về định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của công thông tin điện tử huyện Ba Tơ, xác định rõ nhiệm vụ và phát huy tính chủ động của từng thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ nay phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Biên tập như sau:

#### **1. Ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Biên tập**

Phụ trách chung, chỉ đạo điều hành về toàn bộ hoạt động của Ban Biên tập.

Chỉ đạo chung và triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ban Biên tập công thông tin điện tử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ủy quyền cho Phó trưởng Ban Biên tập giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng ban khi cần thiết.

Trưởng ban Biên tập có nhiệm vụ duyệt tin, bài, ảnh, danh mục văn bản,... do Thư ký và Tổ trưởng Tổ biên tập trình, làm cơ sở cho việc đăng tin trên công thông tin điện tử của huyện; chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của nội dung tin, bài, ảnh, văn bản,... được đăng tải trên Website.

Trưởng ban Biên tập quyết định chi trả mức thù lao cho từng thành viên, bộ phận gián tiếp phục vụ hoạt động của công thông tin điện tử huyện Ba Tơ theo quy định của Nhà nước với khối lượng thực tế công việc được thực hiện.

#### **2. Ông Huỳnh Giang Nam, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện- Phó ban kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập**

Tham gia điều hành hoạt động chung của Ban Biên tập Website; giúp Trưởng ban Biên tập website chỉ đạo về nội dung hoạt động công thông tin điện tử huyện; phối hợp với các thành viên Ban Biên tập làm nhiệm vụ kiểm duyệt và xuất bản tin theo ủy quyền của Trưởng ban;

Giúp Trưởng Ban Biên tập Website tham mưu UBND huyện trong việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng và phát triển mạng lưới cộng tác viên;

Giúp Trưởng ban Biên tập lập kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm của công thông tin điện tử huyện Ba Tơ, trình HĐND huyện phê duyệt.

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu, đề xuất xây dựng phương án, kế hoạch duy trì, bảo dưỡng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đảm bảo hoạt động cho công thông tin điện tử huyện Ba Tơ.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Biên tập về các lĩnh vực được phân công.

Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Biên tập, thay mặt Trưởng ban điều hành các nhiệm vụ của Ban Biên tập khi Trưởng ban đi vắng hoặc được ủy quyền;

Chịu trách nhiệm về kế hoạch tin bài, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, quý, năm.

Chủ tài khoản kinh phí hoạt động của công thông tin điện tử;

Phụ trách trực tiếp chuyên viên kỹ thuật vận hành công thông tin;

Tham mưu cho Trưởng ban và UBND huyện các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho vận hành của công thông tin;

Giúp Trưởng ban đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra công tác tổ chức, vận hành công thông tin điện tử đối với cơ quan thường trực và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

### **3. Bà Đinh Thị Y Ban Quý, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin - thành viên**

Tham gia hoạt động của Ban Biên tập website; chịu trách nhiệm kiểm duyệt và xuất bản nội dung thông tin thuộc lĩnh vực khối văn hóa - xã hội.

Tham gia viết tin, bài và biên tập, thẩm định nội dung tin, bài của đội ngũ cộng tác viên trước khi gửi kiểm duyệt, xuất bản.

Tham gia biện pháp và phương thức hoạt động của Ban Biên tập Website huyện Ba Tơ để đảm bảo cho nội dung công thông tin điện tử phong phú, thiết thực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tình hình và hoạt động của huyện.

### **4. Ông Trần Văn Dũng, Trưởng đài Truyền thanh- Phát lại truyền hình – thành viên**

Tham gia hoạt động của Ban Biên tập website; chịu trách nhiệm kiểm duyệt và xuất bản nội dung thông tin thuộc lĩnh vực khối Đảng; khối đoàn thể.

Tham gia viết tin, bài; đồng thời thu thập, tiếp nhận các tin, bài của đội ngũ cộng tác viên.

Tham gia biện pháp và phương thức hoạt động của Ban Biên tập Website huyện Ba Tơ để đảm bảo cho nội dung công thông tin điện tử phong phú, thiết thực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn tình hình và hoạt động của huyện.

### **5. Ông Huỳnh Hữu Ngọc, Chuyên viên HĐND huyện – Tổ trưởng Tổ thư ký – Kỹ thuật viên**

Tham mưu cho Ban Biên tập xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động của Website huyện Ba Tơ; thu thập và tổng hợp tin, bài, chỉnh sửa lỗi câu từ, văn bản cập nhập lên cổng thông tin điện tử huyện.

Thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ hoạt động liên tục và thông suốt; đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu trên trang thông tin điện tử huyện Ba Tơ.

Phụ trách kỹ thuật: Trực tiếp quản trị trang, đăng tải lên cổng thông tin điện tử các nội dung mà các thành viên chuyên đến sau khi có ý kiến của Trưởng ban, Phó ban; điều chỉnh nội dung, hình thức trang trí khi có ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban; Thực hiện công tác bảo mật, an toàn tài khoản của các thành viên Ban Biên tập và thành viên cổng thông tin điện tử.

Nghiên cứu đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ.

Chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ban Biên tập và phát huy tốt vai trò khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ công tác viết tin, biên tập, xuất bản.

#### 6. Bà Nguyễn Ngọc Loan, Nhân viên Văn phòng HĐND và UBND huyện – thành viên

Tham gia viết tin, bài; đồng thời chịu trách nhiệm thu thập các tin, bài ảnh của các cộng tác viên gửi, chỉnh sửa cú pháp, lỗi chính tả trình Tổ trưởng Tổ thư ký, trình Trưởng ban hoặc Phó ban Biên tập.

Chịu trách nhiệm cập nhập lên cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ khi Tổ trưởng Tổ thư ký ủy quyền.

Thông kê chi phí hoạt động, tổng hợp tình hình chi trả nhuận bút theo tháng, quý, năm, tham mưu Trưởng Ban Biên tập Website quyết định.

Chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Ban Biên tập và phát huy tốt vai trò khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trên đây là thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện Ba Tơ, các thành viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc sự phân công của Trưởng ban Biên tập, nếu có những vấn đề chưa phù hợp phát sinh trong quá trình thực hiện theo sự phân công trên đây, các thành viên Ban biên tập có trách nhiệm góp ý đề cơ quan thường trực Ban biên tập tổng hợp, nghiên cứu điều chỉnh khi cần thiết./.

#### Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND và UBND huyện;
- Phòng VH TT, Đài TT-PLTH huyện;
- Thành viên Ban biên tập;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN  
  
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Lê Hàn Phong